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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

                   TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 4 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            
                                                                                                          

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT 
Ý kiến của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri  

trước Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện 
  

 

Tại buổi tiếp xúc của Tổ đại biểu số 4 HĐND huyện với cử tri khu dân cư số 6 và 7 tại Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên và Hướng nghiệp vào lúc 19 giờ 00 phút, ngày 15/11/2018, có 07 cử tri tham gia phát biểu với tổng số 

17 ý kiến; Trong đó có 10 ý kiến đã được TĐB số 4 và đại diện lãnh đạo UBND huyện tiếp thu, giải thích và cơ bản 

đạt được sự đồng thuận của đại biểu và cử tri.  

Còn lại một số ý kiến của 05 cử tri, đã được TĐB số 4 ghi nhận và đề nghị UBND huyện tiếp thu giải quyết; Kết 

quả giải quyết như sau:  

 

 

STT 
KDC số 6 và 7  

Ý kiến cử tri  

 

Ý kiến trả lời Tên cử tri Ý kiến 

01. Lê Đức Ái 

(Khu dân cư số 6) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hiện nay trên địa bàn có một số doanh 

nghiệp kinh doanh cát xây dựng đưa từ đất 

liền ra nhưng chất lượng cát không đảm bảo, 

có thể ảnh hưởng chất lượng công trình, đề 

nghị cơ quan quản lý kiểm tra. 

 

 

 

 

 
 

1. Kết quả: Tại Kỳ họp thứ Chín, các 

đại biểu HĐND huyện đã chất vấn 

Phòng TN-MT về ý kiến này. Theo 

giải trình của ông Phạm Bảo Ân thì 

nếu nhân dân có nhu cầu kiểm định 

chất lượng vật liệu xây dựng có thể 

liên hệ phòng Lad của Công ty quản 

lý giao thông. Chủ tọa kỳ họp đã đề 

nghị Phòng TN-MT liên hệ trước với 

đơn vị chủ quản phòng Lab và có văn 

bản thông tin rộng rải cho nhân dân 

biết để thực hiện khi có nhu cầu. 
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2. Tàu Côn Đảo 09 và 10 từ Vũng Tàu ra Côn 

Đảo không thường xuyên vì lý do thời tiết, 

ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật tư, hàng 

hóa từ ra Côn Đảo. Gia đình tôi có 01 chiếc 

tàu vận tải nhỏ có đầy đủ giấy tờ, giấy phép 

kinh doanh, được phép lưu hành, vận chuyển 

xi măng ra Côn Đảo, nhưng công nhân bốc 

xếp cảng Bến Đầm không chịu bốc hàng với 

lý do không bốc hàng cho tàu nhỏ, chỉ bốc tàu 

lớn, xin hỏi có quy định như vậy không? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Khu vực chung quanh Chợ tạm Côn Đảo 

(lô K), có tình trạng lấn chiếm hết lề đường 

nhiều năm nay, việc quản lý kém làm khu vực 

xung quanh chợ mất mỹ quan, xuống cấp, đề 

nghị giải quyết dứt điểm. 

 

2. Kết quả: Theo báo cáo của Ban 

Quản lý cảng Bến Đầm, không có quy 

định không bốc dỡ hàng đối với tàu 

nhỏ. Quy trình bốc dỡ hàng hóa tại 

cảng Bến Đầm được thực hiện từ 

khâu tiếp nhận thông tin các tàu vận 

tải khi đến cảng trước 24 giờ; bố trí 

điểm cặp cho Tàu làm hàng theo thứ 

tự tàu đến trước làm hàng trước; Quá 

trình xếp, dỡ ưu tiên hàng tươi sống, 

bách hóa làm trước, vật liệu xây 

dựng, khác làm sau. 

Sau khi nhận được kiến nghị của cử 

tri, Ban Quản lý cảng Bến Đầm đã 

xác minh sự việc cụ thể là trường hợp 

xếp dỡ hàng trên tàu Thiên Phát BT 

96979. Kết quả làm việc khẳng định 

Tàu Thiên Phát BT 96979 là tàu cá 

làm dịch vụ hậu cần thủy sản nhưng 

vận tải xi măng, vật liệu xây dựng là 

không đúng công năng (Tàu không đủ 

điều kiện vận tải hàng hóa vật liệu 

xây dựng theo quy định) gây khó 

khăn và không đảm bảo an toàn cho 

việc xếp dỡ hàng hóa. Vì vậy, cảng 

Bến Đầm từ chối bốc hàng đối với 

trường hợp này là có cơ sở. 

3. Kết quả: Hiện nay UBND huyện 

đang chờ UBND tỉnh phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ, giải 

phóng mặt bằng tại lô K. Khi được 

UBND tỉnh phê duyệt phương án này 

UBND huyện sẽ triển khai các bước 

giải phóng mặt bằng tại lô K để phân 
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4. Do các lò giết mổ gia súc hiện nay gây ô 

nhiễm môi trường rất nặng, nên huyện có chủ 

trương di dời 02 lò giết mổ này sang chốt 

kiểm dịch Bến Đầm, việc này đã triển khai 

như thế nào?  Đề nghị giải quyết dứt điểm. 

lô cấp cho các hộ gia đình theo quy 

định nhằm xử lý tình trạng các hộ tập 

trung buôn bán lấn chiếm hết lề 

đường như hiện nay. 
 

4. Kết quả: Hiện nay các cơ sở giết 

mổ gia xúc đều được di dời về Chốt 

kiểm dịch động vật Bến Đầm để thực 

hiện công tác giết mổ tập trung cho 

huyện. Nếu cử tri phát hiện còn cơ sở 

giết mổ nào hoạt động có hành vi xả 

nước thải ra môi trường thì báo trực 

tiếp cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng 

Tài nguyên – Môi trường để kịp thời 

xử lý theo quy định. 

02. Nguyễn Thị Thảo 

(Khu dân cư số 7) 

3 1. Việc xin cấp giấy chứng nhận đối với thửa 

đất số 78- Tờ bản đồ số 29 đường Phạm Quốc 

Sắc 

2. Việc tranh chấp đất đai tại thửa đất số 520 

– tờ bản đồ số 29, đường Hồ Thanh Tòng – 

Khu dân cư số 7 

3. Việc tranh chấp phần hẻm giữa thửa đất 

nhà tôi nằm trên đường Phạm Văn Đồng và 

gia đình ông Lánh (ông Lánh mua lại nhà của 

ông Đồng , hiện nay sử dụng làm quán 

Karaoke) trên đường Phạm Quốc Sắc 

Kết quả: Ngày 27/2/2019, UBND 

huyện đã ban hành Công văn số 

896/UBND-TNMT về việc trả lời hồ 

sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận lần 

đầu của bà Nguyễn Thị Thảo – khu 

dân cư số 7; Tuy nhiên không đồng ý 

với nội dung trả lời tại văn bản này 

của UBND huyện, bà Thảo đã làm 

đơn khiếu nại và ngày 03/6/2019 

UBND huyện đã ban hành Quyết định 

số 516/QĐ-UBND giao nhiệm vụ cho 

Thanh tra huyện xác minh nội dung 

đơn khiếu nại của bà. Ngày 

04/6/2019, Thanh tra huyện đã ban 

hành Kế hoạch số 355/KH-TTr về 

việc xác minh nội dung đơn khiếu nại 

của bà Nguyễn Thị Thảo theo quy 

định. 
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Vì vậy đề nghị bà Nguyễn Thị Thảo 

chờ cơ quan chức năng xử lý theo quy 

định. 

03. Nguyễn Văn Học 

(Khu dân cư số 6) 

1 Xe ô tô lưu thông tuyến đường Bến Đầm, 

Cỏ Ống quy định tốc độ tối đa là 50km/h là 

không phù hợp, đề nghị xem xét điều chỉnh 

tăng mức hạn chế tốc độ cho hợp lý. 

Kết quả:  

Theo thiết kế được duyệt, công trình 

“Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống – 

Bến Đầm” quy mô là đường giao 

thông cấp IV miền núi; vận tốc thiết 

kế 40 km/h.  

Căn cứ Khoản 1, Điều 10 Thông tư 

số 91/2015/TT-BGTVT ngày 

31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải 

quy định: “Việc đặt biển báo hiệu tốc 

độ thực hiện theo quy định của pháp 

luật về báo hiệu đường bộ hiện hành 

và phải căn cứ vào tình hình thực tế 

của đoạn, tuyến đường bộ cho phù 

hợp”. Do vậy, với đặc điểm giao 

thông trên địa bàn huyện là giao 

thông miền núi có tuyến trục chính 

Cỏ Ống – Bến Đầm địa hình là đường 

dốc, quanh co, có nhiều đoạn là đèo 

dốc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao 

thông rất cao. UBND huyện đã chỉ 

đạo thực hiện việc lắp đặt biển báo 

hạn chế tốc độ trên tuyến đường Cỏ 

Ống – Bến Đầm là 50 km/h là đảm 

bảo vừa căn cứ thiết kế đường, vừa 

phù hợp với tình hình thực tế tại địa 

phương. Vì vậy, UBND huyện đề 

nghị người dân chấp hành Luật giao 

thông đường bộ khi tham gia giao 

thông trên tuyến đường Bến Đầm – 
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Cỏ Ống (theo nội dung giải trình của 

UBND huyện tại Báo cáo số 

412/BC-UBND ngày 07/12/2018). 

04. Huỳnh Văn Ngọc 

(Khu dân cư số 7) 

1 Đội bốc vác tại cảng Bến Đầm cần có biện 

pháp quản lý, chấn chỉnh lại vì giá bốc vác 

khá cao 

Kết quả: Hiện nay các đơn vị tham 

gia bốc xếp tại cảng Bến Đầm thu 

dịch vụ bốc xếp hàng hóa theo Quyết 

định số 162/2012/QĐ.BQL ngày 

12/12/2012 của Ban Quản lý cảng và 

được niêm yết công khai tại cảng. 

Trường hợp cử tri hoặc khách hàng 

cảm thấy chưa thỏa đáng về giá cả 

dịch vụ và những vấn đề khác, đề 

nghị khách hàng đối chiếu với Bảng 

giá niêm yết hoặc liên hệ trực tiếp, 

nêu cụ thể sự việc với Ban Quản lý 

cảng Bến Đầm để được giải quyết 

(theo nội dung giải trình của UBND 

huyện tại Báo cáo số 412/BC-UBND 

ngày 07/12/2018). 

05. Nguyễn Thị Hồng   

(Khu dân cư số 7) 

1 Từ nay đến tết nguyên đán, hoạt động chợ sẽ 

nhộn nhịp hơn, tiểu thương từ đất liền ra buôn 

bán và người dân địa phương có hàng tự sản 

tự tiêu không có chổ ngồi bán; việc sắp xếp 

chợ không hợp lý, hàng bán bánh quay mặt 

vào bên trong nhìn mất văn hóa, không tạo 

điều kiện chổ buôn bán nên tiểu thương bày 

bán trên vỉa hè; rào cản phía đường Võ Thị 

Sáu gây mất an toàn cho người đi bộ trên vĩa 

hè; có tình trạng tụ tập đánh bài ngay trong 

chợ nhưng không cơ quan nào xử lý. 

 

Kết quả: Thực trạng xung quanh chợ 

tạm hiện nay Ban Quản lý chợ đã bố 

trí cho các hộ tự sản tự tiêu phát sinh 

vào bán tạm, nhưng vì nhiều lý do 

khác nhau, đa số trường hợp không 

vào chợ tạm, vẫn muốn bán tại vỉa hè. 

Qua kiểm tra, việc đánh bài này diễn 

ra khoảng giữa tháng 9/2018, thành 

phần là những tiểu thương nhỏ lẻ, bán 

tại hàng thức ăn chín chợ tạm vào 

khoảng buổi trưa, với hình thức đánh 

bài tiến lên, không xác định rõ có ăn 

tiền hay không. Tuy vậy, khi phát 

hiện có đánh bài, Ban Quản lý chợ đã 
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tiến hành nhắc nhở và phối hợp với 

Công an huyện kiểm tra xử lý. Đến 

thời điểm này không còn xảy ra đánh 

bài tại chợ. (theo nội dung giải trình 

của UBND huyện tại Báo cáo số 

412/BC-UBND ngày 07/12/2018). 
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Phùng Anh Huy  

 

                                                                                                                       


